

# ชลาชล ร่วมทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง



บริษัท ชลาชล จำกัด ผู้บริหารร้านทำผมในกลุ่มชลาชลทั้ง 16 สาขา พร้อมพนักงานช่างทำผมกว่า 300 คน ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ ดัดผม และให้คำปรึกษาการทำผมที่เหมาะสมให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ ก่อนวันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่คิดมูลค่า ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเกียรติสูงสุดของชีวิตที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ทรงพระเครื่องใหญ่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย บัตรดาเลี่ยน, กรรไกรซอย, กรรไกรตัดผม, มีดโกนพร้อมใบมีด, ชุดแปรงปัด, หวี, กระจบอกฉีดน้ำ และกระจบูกแปรง ทำให้เรายังรักในอาชีพของเรา หากมีสิ่งใดที่สามารถทำเพื่อพระองค์ฯได้จะไม่รีรอ ก่อนจะจัดกิจกรรมนี้ได้ ประชุมพนักงาน และมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะใช้อาชีพของเราตัดผม แนะนำแบบผมที่เหมาะสม และถูกกาลเทศะ ให้ประชาชนทุกคน เพื่อถวายเป็นมหากุศล วันนั้นพนักงานทุกสาขาจึงได้เตรียมความพร้อมต้อนรับ และให้บริการด้วยความเต็มใจ สุดฝีมือ ทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อเห็นรอยยิ้มของประชาชนที่เข้ารับบริการกว่า 800 คน”

และในวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่เราชาวชลาชลได้เติมพลังของการ “ให้” ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณหมอได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกว่า “โดยส่วนตัวมองว่าทุกคนมีความจงรักภักดี ในความจงรักภักดี ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่เหมือนกัน แต่ทำในสิ่งที่แต่ละคนถนัด และนำสิ่งนั้นไปต่อยอดได้ก็ดี อย่าง ดร.สมศักดิ์ นอกจากการทำให้ดีจริงๆ ตามที่อาชีพตัวเองถนัดแล้ว ยังต่อยอดให้หมอมีพลังในการทำงาน คนเรามันต้องมีพลัง พลังมันก็คนละอย่าง ส่วนหมอเป็นคนถ้ารู้สึกตัวเองสดชื่นก็มักจะเป็นเรื่องทรงผมกับเสื้อผ้า ก็จะทำงานได้ไม่รู้จักเหนื่อย กลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับในหลวงทรงสอน คือทำแล้วให้เราให้ต่อ ไม่ใช่คิดแต่จะรับอย่างเดียว นอกเหนือจาก ดร.สมศักดิ์ ได้ทำกิจกรรมนี้ ต้องตอบว่าดร.สมศักดิ์ เป็นคนไทยตัวอย่าง ที่มีความภูมิใจในอาชีพของตัวเอง ในความเป็นคนไทย และในความจงรักภักดี และทำให้มันกลายเป็นอาชีพที่ดี เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สึกอยากทำเช่นนั้น”

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล กล่าวว่า กิจกรรมดีๆเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดพลังจากพนักงานทุกคนทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังรวมทั้งเพื่อนร่วมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ดูแลทรงผม โอลแลน โดยคุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิ์กุล ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้าน และมอบให้ประชาชนทุกท่านกลับไปใช้ดูแลทรงผมในวันเข้าร่วมงาน หนึ่งใน การทำความดีถวายพระองค์ท่านฯ จะเป็นแรงผลักดันให้เราทุกคนทำดียิ่งๆขึ้นไปทุกวัน ความภาคภูมิใจนี้จะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อาชีพนี้มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป เราเชื่อว่าพลังของการ “ให้” ไม่มี

ที่สิ้นสุด